

เตรียมตัวให้พร้อม...ชมศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ และการออกแบบที่โดดเด่นของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไทย ในงาน TIFF 2013 วันที่ 13-17 มีนาคม 2 556

กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ผนึกกำลังเตรียมความพร้อม จัดงาน **Thailand International Furniture Fair**
หรือ **TIFF ครั้งที่ 17 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและรวมเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ล้ำสมัยมาก
ที่สุดของไทย** ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 13-17 มีนาคม 2556 ภายใต้คอนเซ็ปต์ **INSPIRE IN
SIDE OUT** เชิญทุกท่านร่วมชมศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพและการออกแบบที่โดดเด่นจากผู้ประกอบการ
เฟอร์นิเจอร์ของไทย พร้อมเจรจาธุรกิจหาพันธมิตรใหม่ พบกับเฟอร์นิเจอร์ทุกแบบ ทุกสไตล์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ที่คัดสรรมาเพื่อโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่างาน TIFF 2013 จะเป็นเวทีพบปะเจรจาการค้า
ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุตกแต่ง
ภายใน เพื่อเปิดโอกาสในการเจรจาหาพันธมิตรและสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน โดย 3 วันแรกของการจัดงาน
คือ 13-15 มีนาคม เป็นวันเจรจาการค้า เปิดให้นักธุรกิจมาเจรจาซื้อขาย ส่วน 2 วันที่เหลือ คือ 16-17 มีนาคม
เป็นวันจำหน่ายปลีก จัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้มีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บริษัท 720 คูหา
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเพียง 159 บริษัท 664 คูหา

“TIFF 2013 จะเป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย รวบรวมผู้ประกอบการด้านเฟอร์นิเจอร์ที่มี
คุณภาพมาไว้มากที่สุด รวมทั้งยังเป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านดีไซน์ จึงเป็นโอกาสสำหรับนัก
ธุรกิจที่จะมาเจรจาธุรกิจ ชมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบงานดีไซน์ที่
ก้าวหน้าไปมากและมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้วัสดุหลากหลายประเภทนำมาสร้างสรรค์อย่างกลมกลืน ซึ่งนอกจากผู้
ประกอบการไทยแล้ว งานนี้ยังมีผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศมาร่วมแสดงงานด้วย อาทิ มาเลเซีย อิน
โดนีเซีย กัมพูชา ลาว พม่า ยุโรป โดยการจัดงานในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ชมงานนี้กว่า
24,000 คน” นางนันทวัลย์ กล่าว

งาน TIFF 2013 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ **INSPIRE IN SIDE OUT** ที่สื่อความหมายว่าผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทย

สามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการออกแบบ การเลือกสรรวัสดุคุณภาพ รวมถึงไปถึงกระบวนการผลิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเพิ่มเติมงาน
TIFF 2013 คลิก www.thailandfurniturefair.com

###